
 
 
Fundur í skólaráði 20. september 2022. 
 
Mættir:  
Alfreð- fulltrúi starfsmanna, Álfrún Ýr- kennari, Jóna - foreldri, Þórey- foreldri, María- skólastjóri, 
Kristjana – nemandi, Stefán- nemandi, Ingunn ritari.  
 
 

1. Skipulag skólaráðs veturinn 2021-2022 
- Skólaráðsfulltrúar: nýr fulltrúi nemenda Kristjana Þórðardóttir, vantar fulltrúa 

kennara – er verið að auglýsa, vantar varafulltrúa fyrir skólaráð, Þórey og Jóna ætla 
að skoða það.  

- Foreldrafélagið : María og Ingunn eru að fara að hitta Elínu formann foreldrafélagsins 
föstudaginn 23.09 

- Fundardagatal:  kl: 8:15-9:00 
 

2. Skólabyrjun: 580 nemendur og 90 starfsmenn. 3 hópar í flestum árgangi nema í 3. og 4. 
árg. Þá eru 2,5 staða. Skólinn er fullmannaður með kennurum og almennum 
starfsmönnum.  
Frístund – er fullmönnuð. Í upphafi var heldur fáliðað en allt að koma. Til að fylla upp í 
voru kennarar sem komu og tóku hópa til að létta undir. Mikil aukning í frístund, aukning 
í 3 bekk.  
Samvinnudagar gengu vel.  
Námefniskynning – súpufundir með 1.,5 og 8. bekk. Aðrir árgangar með 
morgunkynningar. Margir foreldrar hafa komið og almenn ánægja með þessar kynningar. 
Anna Steinsen er með fræðsluerindi á súpufundum. 
 

3. S.T.R.E.A.M.S. Erasmus verkefni sem skólinn tekur þátt í. 
Rætt um verkefni og hvernig því verður háttað inni á miðstigi í Straumi.  
 

4. Önnur mál.  
Helgileikur: bjóða skólaráði að koma að sjá áður en ákveðið hvað verður. Umræður um 
trúarbragðafræði. Hvernig er kennslunni háttað hér hjá okkur. Hvernig ætlum við að 
halda áfram með trúarbragðafræði, umræður um fjölbreytileika. Mikilvægi þess að halda 
umræðunni á loft um fjölbreytileika og að allir fái að vera þeir sjálfir. Góðar umræður um 
fjölbreytileika.  
Sprengingar á skólalóð – engar ábendingar hafa borist til okkar. Stjórnendur vita af einu 
máli. 
 
Fundi lokið 9:33 – næsti fundur 11. október 2022 kl: 8:15 

 


